

BÁO CÁO

**V/v kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5,
HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI)**

UBND thành phố Kon Tum nhận được Báo cáo số 36/BC-HĐND, ngày 12/01/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn thành phố sau kỳ họp lần thứ 5, HĐND thành phố khóa XI. Trên cơ sở tham mưu của các phòng, ban, đơn vị thành phố UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố như sau:

A. Ý KIẾN CHUNG:

1. Cử tri phường Quang Trung: Hiện nay có một số tổ chức, cá nhân bán hàng hóa về các thôn, tổ dân phố. Vấn đề này các cơ quan chức năng có biết không, có giám sát, kiểm tra được các tổ chức, cá nhân này không. Nếu không giám sát, kiểm tra thì người dân sẽ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc một số thôn, tổ dân phố có giấy mời, mời bà con tham gia mua hàng hóa có khuyến mãi, giá rẻ có đúng không, nếu đúng thì có thể đây là sự tiếp tay ngoài mong muốn, nếu không đúng thì các cơ quan chức năng phải có biện pháp như thế nào.

Trả lời: Trên cơ sở phản ánh của cử tri về việc một số tổ chức về các thôn, tổ dân phố giới thiệu sản phẩm (*hàng hóa, dịch vụ*), tổ chức các chương trình khuyến mại, tuy nhiên việc bán hàng hóa là có xảy ra ở một vài nơi.

- Trong thời gian qua nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động Thương mại phù hợp với quy định pháp luật, pháp luật không cấm nói chung, khi các doanh nghiệp đến liên hệ xin tổ chức các hoạt động giới thiệu, trưng bày sản phẩm, căn cứ vào văn bản của Sở Công thương tỉnh, UBND thành phố giới thiệu doanh nghiệp đến UBND các xã, phường làm việc nhằm thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức. Trong văn bản nêu rõ doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Luật Thương mại và các quy định có liên quan, chỉ tổ chức trưng bày, giới thiệu đúng chức năng, công dụng đối với những sản phẩm đã đăng ký, xác nhận, không được lôi kéo người dân thực hiện bán sản phẩm, thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, được xác nhận...; đồng thời, trước khi tổ chức giới thiệu sản phẩm phải thông báo thời gian, địa điểm tổ chức về UBND thành phố (*qua phòng Kinh tế thành phố*). Tuy nhiên, khi đến làm việc tại địa phương doanh nghiệp không thực hiện thông báo cụ thể thời gian, địa điểm về UBND thành phố theo yêu cầu nên công tác kiểm tra, giám sát được các hoạt động của doanh nghiệp còn chưa kịp thời; việc quán triệt, hướng dẫn thực hiện, công tác quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động này ở cơ sở còn chưa chặt chẽ.

- UBND thành phố đã chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường kiểm tra rà soát, rút kinh nghiệm, tăng cường quán triệt, hướng dẫn, quản lý và chấn chỉnh công tác theo dõi, giám sát các hoạt động này chặt chẽ hơn, đảm bảo theo đúng nội dung đăng ký, được xác nhận và quy định của pháp luật, đảm bảo đúng theo nội dung xác nhận của các cơ quan chức năng, chỉ đạo của UBND thành phố, trong thời gian tới không để xảy ra trường hợp tương tự.

2. Cử tri xã Đăk Cấm và phường Trần Hưng Đạo: Kiến nghị về thủ tục hợp thức hóa quyền sử dụng đất, thành phố có ban hành văn bản quy định phải có các giấy tờ chứng minh thời gian sử dụng đất như phiếu sử dụng điện, nước...trong khoảng thời gian từ năm 1993 trở về trước là không phù hợp. Theo cử tri để chứng minh thời điểm xây dựng nhà, chỉ cần xác minh qua những cán bộ và người dân sống lâu năm ở khu vực đó là đủ, không cần cung cấp các giấy tờ chứng minh vì nhiều trường hợp không có hoặc có nhưng không còn lưu giữ...

Trả lời: Đối với nội dung này, UBND thành phố đã có Công văn số 383/UBND-NC, ngày 01/3/2018 về việc dừng thực hiện Công văn số 2193/UBND-NC, ngày 23/11/2015 của UBND thành phố. Yêu cầu UBND các xã, phường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đăng ký (*đối với các trường hợp đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu*) theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

B. Ý KIẾN CỤ THỂ:

1. Cử tri phường Thống Nhất:

1.1. Ông Phan Văn Ân - Bí thư chi bộ tổ 10 kiến nghị: Vấn đề quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng còn lỏng lẻo, đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

- Hiện nay, công tác quản lý cư trú được thực hiện theo Luật cư trú năm 2013 và Thông tư số 63/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú theo nguyên tắc đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân; trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà... nên trong thời gian qua công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng cơ bản thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản hóa, đúng quy định của pháp luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, Công an thành phố chưa phát hiện các trường hợp đăng ký quản lý cư trú sai quy định.

- Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố cùng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm đăng ký tạm trú, tạm vắng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo đúng quy định của Luật cư trú và

các văn bản có liên quan, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

1.2. Ông Phan Văn Ân - Bí thư chi bộ tổ 10 kiến nghị: Vấn đề tuyên truyền pháp luật hiệu quả chưa cao, đề nghị cấp trên xem xét.

Trả lời: Công tác tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được UBND thành phố quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi Hội nghị, tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố cũng như các xã, phường, thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, cấp phát tờ rơi, tờ gấp... nhằm tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân. Để công tác này đạt hiệu quả cao, đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, phường cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

1.3. Bà Phạm Thị Hợi - Tổ 8 kiến nghị: Hiện nay tình hình tham nhũng xảy ra nhiều, đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết triệt để các hành vi tham nhũng.

Trả lời: Trong thời gian qua, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng luôn được UBND thành phố quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử... Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai theo đúng kế hoạch, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức. Mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm phải xử lý, nhưng cũng đã tạo ra những chuyên biến tích cực, đại đa số cán bộ, công chức có ý thức tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ nhân dân.

Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, ngoài việc vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng thì vai trò tố giác của người dân giữ một vị trí rất quan trọng. Theo quy định tại Điều 64 của Luật Phòng, chống tham nhũng: “Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Nếu phát hiện hành vi tham nhũng của các cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của Chủ tịch UBND thành phố, bà Phạm Thị Hợi có quyền gửi đơn đến UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố để phản ánh, tố cáo. Việc bảo vệ người tố cáo sẽ được UBND thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.4. Ông A Huy - thôn KonHraChot: đất của 20 hộ gia đình tại thôn KonHraChot đã thu hồi, nhân dân hiện đang gặp khó khăn trong đời sống đề nghị cấp trên xem xét cấp đất để nhân dân ổn định sản xuất.

Trả lời: Nguyên tắc khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án được quy định như sau: *“Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”*.

Hiện nay, quỹ đất trên địa bàn thành phố không còn để thực hiện bồi thường bằng đất khi triển khai dự án. Do đó, khi thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án (*Công trình thuộc Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, dự án khai thác quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng đường bao Khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum...*) trên địa bàn phường Thống Nhất, UBND thành phố tiến hành lập phương án bồi thường bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân theo giá đất cụ thể do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum với đơn giá bồi thường đất trồng cây hàng năm khác là **147.500 đồng/m²**.

- Việc bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đất có nhu cầu về đất sản xuất thì sử dụng số tiền được bồi thường, hỗ trợ tìm kiếm các quỹ đất sản xuất phù hợp để thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sản xuất.

1.5. Cử tri Nguyễn Văn Ngọc - Tổ trưởng tổ dân phố 01: Đề nghị cấp trên dòi trụ đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Hoàng Diệu và đường Nguyễn Huệ về ngã tư đường Nguyễn Huệ và đường Nguyễn Trãi để giảm bớt tai nạn giao thông.

Trả lời:

- Tiếp thu ý kiến của cử tri, việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên địa bàn thành phố (*trong đó có giao lộ Nguyễn Huệ - Hoàng Diệu*) UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn (*cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố*) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá tình hình an toàn giao thông tại nút giao làm cơ sở đề xuất UBND thành phố cho chủ trương lắp đặt. Hiện tại, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Huệ - Hoàng Diệu đang phát huy hiệu quả việc điều tiết lưu lượng giao thông ổn định, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đồng thời, tại khu vực này có Bệnh viện phục hồi chức năng, Trường Mầm non Thủy Tiên và các cơ sở dịch vụ khác nên lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông lớn.

- Việc đầu tư đèn tín hiệu các nút giao thông trên địa bàn trong thời gian tới (*trong đó có nút giao đường Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi*). UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn thống kê tình hình tai nạn, lưu lượng xe ... trước khi cho chủ trương đầu tư lắp đặt.

1.6. Cử tri Nguyễn Văn Ngọc - Tổ trưởng tổ dân phố 01: Đoạn đường KaPaKoLong nhiều ô gà, đề nghị cấp trên xem xét sửa chữa.

Trả lời: Năm 2018, phường Thống Nhất được UBND thành phố phân bổ 100 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác kiểm tra, quản lý, sửa chữa vỉa hè, cây xanh, thu dọn xà bần và sửa chữa một số tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của UBND phường; Đồng thời, giai đoạn ổn định ngân sách năm 2017-2020 ngân sách phường được hưởng phân cấp 20% số thu tiền sử dụng đất. Do đó, yêu cầu UBND phường Thống Nhất sử dụng các nguồn kinh phí trên và các nguồn vốn hợp pháp khác để tự khắc phục, duy tu, sửa chữa đoạn đường KơPaKơLong (trám, lấp các chỗ trũng, tạo mặt bằng), nhằm tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân.

1.7. Cử tri Ngô Thị Bình - Tổ 8 kiến nghị: Đề nghị cấp trên xem xét cho thông đường Hồng Bàng và đường Lý Tự Trọng.

Trả lời: Hiện trạng 02 tuyến đường này cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, việc đầu tư thông 02 tuyến đường trên là chưa cấp bách và 02 công trình này không có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, thành phố đã cân đối bố trí hết kế hoạch vốn cho các công trình có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Vì vậy từ nay đến hết năm 2020, thành phố không thể cân đối bố trí kế hoạch vốn đầu tư thông 02 tuyến đường trên.

2. Cử tri phường Quang Trung:

2.1. Ông Đinh Ngọc Thái - Cử tri tổ 13:

2.1.1. Việc đầu tư làm mới, sửa chữa các tuyến đường Lạc Long Quân, Huỳnh Đăng Thơ, đã được đề nghị nhiều lần nhưng chưa được các cấp quan tâm. Đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

2.1.2. Theo Công văn số 302 của UBND thành phố do ông Nguyễn Văn Diệu – Phó chủ tịch UBND thành phố ký và ban hành năm 2012 - cho phép một số tuyến đường tồn tại các cơ sở mọc, sắt và sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn thành phố. Nhưng so với những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì không còn phù hợp. Vì vậy, cần có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay, để tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ rất cao. Đề nghị các cơ quan chức năng tìm giải pháp giải quyết những tồn tại trên.

Trả lời 2.1.1:

- Đối với đường Lạc Long Quân (đoạn Huỳnh Thúc Kháng – Hai Bà Trưng), UBND thành phố đã quyết định đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm Chủ đầu tư; năm 2018 thành phố đã bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2019.

- Đối với việc nâng cấp, cải tạo đường Đường Huỳnh Đăng Thơ (đoạn Hai Bà Trưng – Lạc Long Quân) UBND thành phố đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa cân đối được nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 trường hợp huy động thêm được nguồn vốn ngoài kế hoạch đã được UBND tỉnh giao, UBND

thành phố sẽ xem xét đầu tư công trình này hoặc sẽ xem xét đầu tư sau năm 2020.

Trả lời 2.1.2: Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương di dời, xử lý các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp thuộc đối tượng phải di dời ra khỏi khu vực không được phép hoạt động theo Phương án 40/PA-UBND, ngày 12/3/2012 và Văn bản 302/UBND-TH, ngày 15/3/2012 của UBND thành phố, đến hết năm 2015 đã di dời hết và bố trí sắp xếp ổn định cho 253 cơ sở sản xuất thuộc đối tượng quy định, bắt buộc phải di dời đến tại Cụm CN-TTCN Làng nghề H'Nor, tự tìm quỹ đất phù hợp để sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo chủ trương, Phương án đề ra, trong đó có một số tuyến còn được phép tạm thời hoạt động cụ thể tại Văn bản 302/UBND-TH, ngày 15/3/2012 của UBND thành phố; Đồng thời nhằm thực hiện đầy đủ theo Quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ và lâm sản, UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 2436/UBND-TH, ngày 03/11/2016 để tiếp tục mở rộng phạm vi thực hiện, di dời các cơ sở chế biến gỗ, mộc dân dụng thuộc đối tượng phải di dời. Một số cơ sở thuộc đối tượng tạm thời được phép hoạt động theo Văn bản 302/UBND-TH, ngày 15/3/2012 của UBND thành phố. Qua quá trình thực hiện vẫn còn một số ít cơ sở còn lén lút hoạt động, hoạt động trong các ngày nghỉ, lễ trong khu vực không được phép hoạt động... UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho UBND các Phường liên quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm nếu có, đảm bảo thực hiện tốt, nghiêm túc chủ trương này.

Hiện trên địa bàn thành phố đang khó khăn về quỹ đất để bố trí sắp xếp và khả năng tự tìm quỹ đất phù hợp để sản xuất của các cơ sở sản xuất. Hiện tại Cụm CN-TTCN Làng nghề H'Nor đã lấp đầy, hết quỹ đất để bố trí, sắp xếp, Cụm Công nghiệp - TTCN Thanh Trung 2 đang bị vướng quy hoạch đất quốc phòng, đang đề nghị giao lại để đầu tư xây dựng Cụm CN-TTCN, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các phường có liên quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo chấp hành tốt chủ trương, phương án của thành phố; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư Cụm CN-TTCN Thành Trung 2 để bố trí sắp xếp các cơ sở thuộc đối tượng phải di dời; Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch để đảm bảo bố trí, sắp xếp các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng di dời, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự mỹ quan, đảm bảo theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quy hoạch xây dựng đô thị và các ngành có liên quan.

2.2. Ông Lê Cao Trí - Cử tri tổ 12:

2.2.1. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Mùa mưa vừa qua nước từ các nơi đổ về tuyến đường này rất nhiều, mà tuyến đường này không có mương thoát nước. Đề nghị các cấp cho biết tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng khi nào làm; nếu chưa có kế hoạch làm đường thì đề nghị cho nạo, vét mương thoát nước 2 bên.

2.2.2. Việc chặt tía cây xanh tại số nhà 594; 638, 668 đường Phan Đình Phùng đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa triển khai thực hiện (*UBND phường đã có Báo cáo số 143 ngày 29/8/2017*). Vì hiện nay cây xà cừ quá to, rễ cây đâm vào nhà dân làm nứt tường, rất nguy hiểm cho các hộ dân đề nghị xem xét.

2.2.3. Đề nghị cho chặt tía bớt tán cây hoa sữa tại tuyến đường Phan Đình Phùng vì mùi hoa sữa rất khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân (*hiện nay khoảng cách 30-35m có 3 cây hoa sữa*).

2.2.4. Đề nghị các cấp xem xét cấp giấy chứng nhận biển số nhà cho các hộ dân (*Các hộ đã có số nhà, chưa cấp giấy chứng nhận*).

2.2.5. Đề nghị các cấp xem xét không cho tổ chức Hội chợ thương mại tại Quảng trường 16/3. Vì trong thời gian tổ chức Hội chợ, các xe trọng tải của các doanh nghiệp chở hàng hóa đi, đến làm vỡ nền gạch. Sau khi tổ chức xong Hội chợ, các doanh nghiệp dọn hàng đi để gạch đá ngổn ngang, mất vệ sinh, làm xuống cấp, hư hỏng nền gạch của Quảng Trường; nên để nơi đây tổ chức các sự kiện trọng đại của tỉnh, thành phố.

Trả lời 2.2.1:

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn Phan Đình Phùng – Lạc Long Quân) thuộc danh mục công trình bức xúc đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa cân đối được nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 nếu Thành phố huy động thêm được nguồn vốn ngoài kế hoạch đã được UBND tỉnh giao sẽ xem xét đầu tư công trình này, hoặc sẽ xem xét đầu tư sau năm 2020.

- Nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri, trước mắt giao UBND phường Quang Trung vận động các doanh nghiệp hai bên đường dậm vá, sửa chữa (nhất là đoạn đường có doanh nghiệp rửa xe).

Trả lời 2.2.2: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, UBND phường Quang Trung và Tổ trưởng tổ dân phố 2 kiểm tra thực tế hiện trạng, kết quả như sau:

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum đã hoàn thành việc cắt tía cây xanh phía Tây đường Phan Đình Phùng (*đoạn từ Bến xe liên tỉnh đến đường Phạm Hồng Thái*) trong đó có 03 cây Xà cừ trước nhà số 594, 638, 668 đường Phan Đình Phùng. Đối với phần rễ của 03 cây Xà cừ trước nhà số 594, 638, 668 qua kiểm tra rễ có trôi lên làm hư hỏng gạch lát vỉa hè và hố trồng cây. Tuy nhiên không có hiện tượng làm nứt tường nhà dân như phản ánh của cử tri.

Trả lời 2.2.3: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thành phố cắt tía tán cây hoa sữa theo đề nghị của cử tri. Hiện đã hoàn thành việc cắt tía.

Trả lời 2.2.4: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, đến nay phòng Quản lý đô thị thành phố đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận biển số nhà cho các hộ dân và chuyển về phường để phát cho các hộ dân.

Trả lời 2.2.5: Liên quan đến kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua các đơn vị tổ chức các Hội chợ thương mại đã chưa thực hiện tốt theo yêu cầu, cam

kết trước khi tổ chức hội chợ, làm cho Quảng trường bị hư hỏng sau khi kết thúc hội chợ chưa đảm bảo để phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương. Hiện Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum đã có chủ trương không tổ chức các sự kiện thương mại tại Quảng trường 16/3, đồng thời tổ chức quản lý, sử dụng Quảng trường 16/3 đúng mục đích.

Trong thời gian tới việc tổ chức các Hội chợ Thương mại sẽ được UBND thành phố giới thiệu địa điểm để tổ chức tại: Sân vận động tỉnh tại đường Trường Chinh, Khu vực Trung đoàn 66 cũ, Khu đô thị mới phía Nam cầu Đăk Bla, và các địa điểm phù hợp khác có khả năng tổ chức các Hội chợ thương mại (*Thông báo tại Văn bản số 2921/UBND-TH, ngày 18/12/2017*).

2.3. Bà Ngô Thị Thắm - Cử tri tổ 4: Đề nghị có kế hoạch vét mương, cống đường đoạn Trần Nhân Tông - Trần Phú. Vì đã hết mùa mưa nhưng nước cống đoạn này vẫn ứ đọng lại, không thoát được.

Trả lời:

- Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum và UBND phường Quang Trung kiểm tra hiện trạng, kết quả như sau: Hệ thống thoát nước tại giao lộ Trần Phú - Trần Nhân Tông bị ngập úng cục bộ vì cống thoát nước qua đường Trần Nhân Tông có kích thước nhỏ (40x40) cm, lâu ngày bị bùn, đất lấp đầy cống gây tắc nghẽn, không thoát nước được.

- Trước mắt, để giải quyết thoát nước tại giao lộ nêu trên. UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị ký hợp đồng đặt hàng năm với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thực hiện nạo vét bùn, đất trong cống. Về lâu dài, UBND thành phố sẽ cho cải tạo lại hệ thống thoát nước tại khu vực này, hiện dự án này không có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Do đó UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư sau năm 2020.

2.4. Ông Trần Huy Dương - Cử tri tổ 15: Trong những năm qua thành phố đầu tư làm đường Huỳnh Đăng Thơ nhưng không công khai, bàn bạc cho dân biết nên đến nay đã xuống cấp. Đề nghị thành phố quan tâm sớm sửa chữa tuyến đường này.

Trả lời:

- Đường Huỳnh Đăng Thơ đã đầu tư xây dựng vào năm 2010, quy mô xây dựng: Mặt đường bằng cấp phối đá dăm láng nhựa và bó vỉa hai bên. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách có hạn nên chưa thể đầu tư hệ thống thoát nước, vì vậy nước mưa và nước thải sinh hoạt chủ yếu chảy trên mặt đường, đã gây xói lở, hư hỏng phần mặt đường đá dăm láng nhựa (*hư hỏng nặng nhất là đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến cuối tuyến*).

- Năm 2017, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố xin chủ trương bổ sung danh mục các công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Huỳnh Đăng Thơ (*đoạn Hai Bà Trưng - Lạc Long Quân*) và đã được HĐND thành phố thống nhất bổ sung công trình này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (*tại Văn bản số 38/HĐND-TH ngày 26/6/2017*). Tuy nhiên, UBND thành

phổ chưa cân đối được nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 trường hợp huy động thêm được nguồn vốn ngoài kế hoạch đã được UBND tỉnh giao, UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư công trình này hoặc sẽ xem xét đầu tư sau năm 2020.

2.5. Bà Hoàng Thị Lâm - Cử tri tổ 16: Vừa qua, tuyến đường Huỳnh Đăng Thơ được đào lấp đặt hệ thống cấp nước, trụ điện nhưng khi làm xong chủ đầu tư không san lấp trả lại mặt bằng cho tuyến đường cũng như vỉa hè nhà dân. Đề nghị xem xét.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum, yêu cầu đơn vị thực hiện việc hoàn trả mặt bằng và đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các công trình xây lắp hệ thống cấp nước tại tuyến đường Huỳnh Đăng Thơ. Đến nay, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum đã dọn dẹp vệ sinh (đất, xà bần...) và hoàn trả mặt bằng.

3. Cử tri xã Kroong:

3.1. Ông Nguyễn Văn Hải - Cử tri thôn 2 kiến nghị: Gia đình ông có 01 mảnh đất tại số 115 Đường Trần Văn Hai, thành phố Kon Tum. (*Chiều ngang là 9m; Trong đó, ông Muộn Văn Tiến là em ông Nguyễn Văn Hải sử dụng 5m còn ông Nguyễn Văn Hải sử dụng 4m với tổng diện tích là 209m² trong đó là 100m² đất ở lâu dài*). Nhưng theo Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND, ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum thì phường Trường Chinh nói không thể tách thửa đất trên cho 02 ông được. Vậy đề nghị UBND thành phố có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giúp đỡ cho gia đình ông được tách riêng quyền sử dụng đất.

Trả lời:

- Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, thể hiện:

+ Ông Muộn Văn Tiến được UBND thị xã Kon Tum cấp Giấy chứng nhận năm 1999 (*thửa đất số 2-1, tờ bản đồ số 8D, có chiều rộng thửa đất tiếp giáp đường Trần Văn Hai hiện nay là 15m*).

+ Năm 2004, ông Muộn Văn Tiến tặng cho ông Muộn Tiến Thái một phần diện tích (*chiều rộng tiếp giáp mặt đường Trần Văn Hai là 6m*) theo Hợp đồng chuyển nhượng số 177/CN được UBND thị xã Kon Tum xác nhận ngày 16/8/2004.

+ Phần diện tích đất ông Muộn Văn Tiến đang sử dụng thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ địa chính số 55 (*có chiều rộng tiếp giáp đường Trần Văn Hai là 9m*).

- Tại điểm a khoản 2 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, quy định: Trường hợp lô đất được tách thửa tiếp giáp với trục đường có lộ giới từ 20m trở lên phải có đủ các điều kiện:

+ Diện tích tối thiểu được tách thửa của lô đất là 45m²;

+ Chiều rộng (*cạnh tiếp giáp với trục đường*) tối thiểu là 5,0m, chiều dài tối thiểu là 6,5m.

- Đường Trần Văn Hai có lộ giới 24m nên các thửa đất sau khi tách ra phải đảm bảo điều kiện nói trên (*trong đó chiều rộng thửa đất phải tối thiểu là 5m*).

Như vậy, căn cứ nguồn gốc, quá trình biến động thửa đất, hiện trạng sử dụng đất và căn cứ quy định nói trên thì ý kiến của ông Nguyễn Văn Hải kiến nghị UBND thành phố có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép tách thửa đất có chiều rộng (tiếp giáp trục đường Trần Văn Hai) 9m thành 02 thửa đất có chiều rộng lần lượt 5m và 4m là không có cơ sở và không giải quyết được.

4. Cử tri phường Trường Chinh:

4.1. Ông Nguyễn Bảo Quốc: ông Nguyễn Thanh Bình ý kiến trước kỳ họp lần thứ 4 về nội dung: “Theo quy hoạch có các con đường xuyên qua đường Trần Phú khu vực tại Tổ dân 4 đến ngã tư đường Nơ Trang Long” nhưng đến nay không thấy thực thi, hiện nay cỏ mọc um tùm làm mất mỹ quan đô thị mong các cấp các ngành quan tâm. Thành phố đã trả lời nhưng còn chung chung chưa cụ thể, đề nghị các cấp trả lời cụ thể về giai đoạn quy hoạch và thời gian thực thi.

Trả lời:

- Do nguồn lực của thành phố có hạn, nên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngoài phần vốn phải bố trí trả nợ XDCB, thành phố tập trung đầu tư công trình giáo dục và các tuyến đường giao thông trên địa bàn đã có nhưng chưa được đầu tư. Đối với các tuyến đường trên đồ án quy hoạch, hiện nay UBND thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để mở đường.

- Trước mắt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Trường Chinh tổ chức ra quân dọn vệ sinh để đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ quy hoạch của tuyến đường nêu trên.

5. Cử tri phường Ngô Mây:

5.1. Điện chiếu sáng công lộ trước Công ty Bình Minh không có, đề nghị được lắp đặt điện chiếu sáng công lộ tại vị trí trên.

Trả lời: Việc kiến nghị lắp thêm hệ thống điện chiếu sáng của cử tri là phù hợp, trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 không có công trình này do vậy chưa thể đầu tư công trình này từ nguồn Ngân sách thành phố trước 2020 được. Nhằm đáp ứng nhu cầu chiếu sáng tại khu vực nêu trên. Yêu cầu UBND phường Ngô Mây tổ chức vận động lắp đặt theo hình thức xã hội hóa hoặc sử dụng nguồn thu sử dụng đất được hưởng theo phân cấp để thực hiện. Khi lắp đặt hoàn thành, đơn vị báo UBND thành phố để giao các đơn vị liên quan đấu nối và quản lý vận hành.

5.2. Trước đây đường dây điện nằm ở mốc lộ giới cách tim đường 25m (*đường Quốc lộ 14 đoạn qua phường Ngô Mây*). Hiện nay, Nhà nước điều chỉnh lộ giới còn 16m nên các đường dây điện vẫn còn nằm trong lộ giới 25m tức là nằm trên đất của nhân dân. Đề nghị di dời.

Trả lời: Đường dây điện theo kiến nghị của cử tri là đường dây 35KV Kon Tum – Đăk Tô đã được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép xây dựng¹ và chủ đầu tư đã thực hiện thủ tục đền bù cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Do đó chưa thể di chuyển được vì: không có cơ sở pháp lý về quy hoạch di chuyển lưới điện của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, không có kinh phí để thực hiện di dời.

5.3. Năm 1993, nhà nước triển khai dự án 327 (*dự án trồng cây cao su*) tại tổ 1, phường Ngô Mây. Nhà nước đầu tư 100% vốn cho nhân dân sử dụng 10 năm đầu không đóng thuế cho nhà nước, sau 10 năm thì nhân dân khai thác mủ và đóng thuế cho Nhà nước, nhưng từ đó đến nay nhân dân tự làm và không đóng thuế cho nhà nước. Năm 1997, nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân sử dụng đất với mục đích trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất đến năm 2047; hiện tại cao su đã hết chu kỳ khai thác, nhân dân cắt cây cao su và chia lô để bán đất ở. Như vậy có đúng quy định của pháp luật không, theo cử tri đất này là đất của Nhà nước, khi cao su hết chu kỳ khai thác thì phải trả lại đất cho Nhà nước.

Trả lời:

- Nguồn gốc khu vực đất này trước giải phóng năm 1975 là do các hộ dân khai hoang, sản xuất trồng mì, sau giải phóng đưa vào hợp tác xã để trồng cây lương thực. Sau đó hợp tác xã giải thể, đất bỏ hoang hóa, một số hộ lại tiếp tục phục hồi canh tác, sản xuất da beo. Đến năm 1993, thực hiện chủ trương trồng cao su theo dự án 327, nhà nước san ủi mặt bằng toàn bộ khu vực đất này và đầu tư vốn cho các hộ trồng cao su, ưu tiên cho các hộ đang sản xuất được nhận đất trước. Tuy nhiên do có nhiều hộ không nhận đất nên Đảng ủy và UBND xã Vinh Quang đã kêu gọi, vận động cán bộ, các hộ dân khác có nhu cầu trồng cao su thì nhận đất để trồng cao su.

- Các hộ nhận đất trồng cao su đã thực hiện đúng chủ trương trồng cao su, được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đến năm 2047 với mục đích là trồng cây lâu năm. Hiện nay, các hộ trồng cao su cũng đã trả hết tiền đầu tư vốn ban đầu cho nhà nước.

- Như vậy, căn cứ Điều 166, 167, 168, 188, 191 và 192 **Luật Đất đai năm 2013**, các hộ dân trồng cao su đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất ổn định không tranh chấp, thì nay khi hết chu kỳ kinh doanh cây cao su mà vẫn nằm trong thời hạn sử dụng đất, các hộ có quyền được chặt cây, có quyền được chuyển nhượng và sử dụng đất đúng mục đích theo quy định.

5.4. Hiện nay, nhân dân làm thủ tục về cấp quyền sử dụng đất phải đi lại, nộp hồ sơ nhiều lần, ở nhiều nơi như: nộp hồ sơ tại phường, nhận kết quả tính thuế từ chi cục thuế, nộp thuế rồi lại nộp hồ sơ cho phường và nhận kết quả ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Như vậy hoạt động một cửa liên thông của các xã phường còn thực hiện không.

Trả lời:

¹ Số 165/GPXD, ngày 18/8/1994

Hiện nay, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (*Giấy chứng nhận*) đã tạo điều kiện thuận lợi hơn, giảm bớt số lần đi lại (*người sử dụng đất chỉ mất 01 lần nộp hồ sơ, 01 lần nhận thông báo nghĩa vụ tài chính và 01 lần đến nhận kết quả; giảm được 01 lần đến kê khai nghĩa vụ tài chính*) và rút ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả cho người sử dụng đất. Cụ thể:

- Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017, ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Văn phòng Đăng ký đất đai; Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum: “**Người sử dụng đất có quyền lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND các xã, phường hoặc Bộ phận một cửa của UBND thành phố hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường**”. Quy định này đã hạn chế, giảm thiểu được những phiền hà cho người sử dụng đất.

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum: “**Chi cục Thuế có trách nhiệm chuyển Thông báo nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho người sử dụng đất**”. Người sử dụng đất nhận Thông báo nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế (*Đội Trước bạ và thu khác*), nộp tiền tại Ngân hàng Công thương. Quy trình này rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (*giảm bớt thời gian thực hiện các bước trung gian như trước đây: Chi cục Thuế trả Thông báo thuế về Chi nhánh, Chi nhánh chuyển về các xã, phường, sau đó mới trả cho người sử dụng đất. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất phải quay về xã, phường nộp kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi các xã, phường mới chuyển lại cho Bộ phận một cửa của thành phố,...*).

- Về việc trả kết quả Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất: Về nguyên tắc, người sử dụng đất nộp hồ sơ ở bộ phận nào thì nhận kết quả ở bộ phận đó. Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất có yêu cầu nhận kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (*theo mẫu đăng ký*) thì ngay sau khi Giấy chứng nhận được ký, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ liên lạc (*gọi điện thoại trực tiếp*) để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

6. Cử tri xã Chư Hreng:

6.1. Cần sớm triển khai dự án nghĩa địa phía nam thành phố tại thôn 4, xã Chư Hreng để công việc chôn cất người qua đời đi vào hoạt động có quy cũ.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục, hồ sơ để đầu tư xây dựng Nghĩa địa phía Nam thành phố theo quy hoạch. Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu an táng người qua đời của nhân dân khu

vực phía Nam thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Chư Hreng tiến hành di dời nghĩa địa cũ của xã về khu quy hoạch Nghĩa địa phía Nam thành phố, kết hợp với mở rộng diện tích để đảm bảo nhu cầu của người dân.

6.2. Tuyến đường từ UBND xã đi vào thôn 4, xã ChưHreng nối liền với phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình qua nhiều năm sử dụng nay đã xuống cấp nhiều. Đề nghị các cấp có kế hoạch tu sửa.

Trả lời: Đề nghị của cử tri xã Chư Hreng là chính đáng. Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố đã được quyết định đầu tư cho các công trình, dự án trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum (tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND thành phố Kon Tum); Tuyến đường nêu trên không thuộc danh mục công trình đầu tư trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, UBND thành phố sẽ xem xét, đầu tư tuyến đường trên trong giai đoạn sau năm 2020.

7. Cử tri xã Đăk Năng:

7.1. Ông A Hnher, thôn Plei Rơ Wăk kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố có ý kiến với Điện lực Kon Tum tạo điều kiện cho thôn Rơ Wăk có các trụ điện tại 02 tuyến đường đó là: tuyến đường sau nhà rông văn hóa của thôn đến nhà ông A Hnher và tuyến đường từ nhà ông A Chinh đến nhà ông A Cháo (Đã được trả lời tại văn bản số 407/BC-UBND, ngày 27/7/2017 nhưng cử tri vẫn kiến nghị).

Trả lời: Trước tình hình phát triển của các khu dân cư và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, Điện lực thành phố Kon Tum thường xuyên kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch trình cấp trên xem xét để đưa vào kế hoạch sửa chữa hoặc đầu tư xây dựng hàng năm nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các khu dân cư. Từ năm 2018 đến năm 2020 ưu tiên nguồn vốn xây dựng lưới điện cho các cụm dân cư từ 20 hộ trở lên. Do đó 02 tuyến đường theo đề nghị của cử tri chưa đưa được vào đầu tư trong giai đoạn này.

7.2. Ông A Ker thôn Plei Jơ Dơp kiến nghị: Liên quan việc khu phân lô quy hoạch đất ở tại thôn Ia Hội. Hiện nay phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có sơ đồ phân lô quy hoạch đất ở tại thôn Ia Hội (Giao đất qua hình thức đấu giá). Tuy nhiên, sơ đồ phân lô quy hoạch của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố diện tích thửa đất không phù hợp với đất ở tại vùng nông thôn (diện tích quá nhỏ). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Trả lời: Việc quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Gia Hội là căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới xã Đăk Năng đã được UBND thành phố phê duyệt. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND, ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ở đối với khu vực nông thôn không quá 400m² (bốn trăm mét vuông);

- Quá trình đo đạc, quy hoạch phân lô đã được UBND xã Đăk Năng thống nhất và xác nhận, việc quy hoạch phân lô như hiện nay là phù hợp với quy định

của pháp luật. Hiện nay khu vực này đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.

7.3. Bà Y Ben - Thôn Plei Jo Drop kiến nghị: Hiện nay sinh viên ra trường các ngành chuyên môn như: ngành Lâm sinh, Cao đẳng Sư phạm, Đại học luật,... chưa có việc làm (*Đặc biệt con em người DBDTTS*). Vậy rất mong các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét tạo điều kiện để sinh viên ra trường có việc làm ổn định (*đã được UBND thành phố trả lời tại Báo cáo số 407/BC-UBND, ngày 27/7/2017 nhưng cử tri vẫn có ý kiến tiếp*).

Trả lời:

- UBND thành phố thường xuyên quan tâm bố trí, giải quyết việc làm cho các em học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường, có bằng cấp chuyên môn, đặc biệt là đối với các đối tượng cử tuyển và con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ, việc bố trí việc làm vào các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay rất khó khăn do không có chỉ tiêu biên chế. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn hạn chế nên nhu cầu cung ứng việc làm cũng không nhiều.

- Hiện nay UBND thành phố đang xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 nhằm lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ bổ sung vào đội ngũ công chức chuyên môn tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. Do đó, đề nghị cử tri thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo cho các em đăng ký tuyển dụng. UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chủ động liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm, các đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp... đóng chân trên địa bàn để tìm việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn và sở trường, năng lực công tác.

7.4. Ông A Huìh - thôn Jo Drop kiến nghị: Hiện nay bà con nhân dân trên địa bàn xã có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để làm kinh tế nhưng lại không có vốn vì xã đã đạt xã vùng 1 nên nguồn vốn này đã cắt. Vậy mong muốn bà con cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét để nhân dân tiếp cận được nguồn vốn trên để tăng gia sản xuất.

Trả lời: Kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chuyển đến ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã có Văn bản trả lời², cụ thể: Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg thì xã Ia Chim không còn nằm trong Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn. Vì vậy, hiện nay xã Ia Chim không còn được thực hiện cho vay Chương trình tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg.

8. Cử tri xã Hòa Bình:

8.1. Ông Đặng Văn Hòa, Nguyễn Thanh Hòa, Phan Ngọc Châu kiến nghị cơ quan chức năng xem xét bồi thường đối với diện tích đất nhà nước thu hồi để

² Công văn số 37/NHCS-KHNV, ngày 25/01/2018.

thực hiện khu công nghiệp Sao Mai. Hiện nay phần diện tích đất trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng các cơ quan chức năng lại cho rằng đất này là đất quốc phòng nên không bồi thường đất cho các hộ. Vì vậy các hộ liên tục kiến nghị được bồi thường đất nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời: Đối với 13 hộ (*Đặng Thị Tuyết Vân, Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Văn Chương, Huỳnh Xuân Ba, Huỳnh Tấn Cang, Đào Xuân Cự, Đặng Văn Nghĩa, Phan Ngọc Châu, Lê Văn Khuân, Trương Công Hạnh, Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Mạnh Tường, Hồ Thị Huyền*) có đất thuộc phạm vi đất 08 ha năm 1999 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất để lại cho địa phương quản lý (*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ đã bị thu hồi tại Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 09/10/2006 của UBND thị xã Kon Tum*); nội dung các hộ kiến nghị việc về việc trả lại đất tại khu vực Sao Mai đã được UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 211/QĐ-UB, ngày 02/6/1995. Do đó, đối với kiến nghị của các hộ dân UBND thành phố không xem xét, giải quyết lại, đề nghị các hộ dân thực hiện theo quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh.

8.2. Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thôn 2: Hàng năm cơ quan thuế đều tăng thuế đối với các hộ kinh doanh dịch vụ cũng như sản xuất gạch, trong khi doanh số bán hàng cũng như giá các mặt hàng cũng không tăng như vậy là không hợp lý; đề nghị ngành thuế xem xét cân đối cho phù hợp.

Trả lời:

- Trường hợp mà ông Nguyễn Thanh Hòa kiến nghị là cơ sở kinh doanh của bà Hồ Thị Trọng (vợ ông Nguyễn Thanh Hòa), ngành nghề kinh doanh: tạp hóa; MST: 6100106120; địa điểm kinh doanh: Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

- Căn cứ Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, hàng năm Chi cục Thuế lập Bộ thuế ổn định cho các cá nhân kinh doanh (CNKD) theo đúng quy định. Từ việc thành lập tổ công tác để tiến hành phát tờ khai cho cá CNKD kê khai và tổ chức thu hồi tờ khai làm cơ sở lập bộ thuế cho năm sau. Căn cứ vào tờ khai của CNKD đã kê khai và tình hình kinh doanh thực tế của cá CNKD tiến hành cập nhật doanh thu và mức thuế khoán dự kiến đối với CNKD, lấy ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường (HĐTVT). Thực hiện Thông báo dự kiến doanh thu, mức thuế khoán và công khai thông tin lần 1 tiếp nhận ý kiến phản hồi của CNKD về doanh thu, mức thuế khoán phải nộp của các CNKD. Sau khi tiếp nhận các ý kiến của các CNKD, thực hiện tham vấn ý kiến của HĐTVT, tổ chức họp duyệt bộ và niêm yết công khai sổ Bộ thuế khoán lần 2 theo quy định. Như vậy, căn cứ hồ sơ khai thuế được CNKD kê khai ký và gửi cơ quan Thuế, tình hình thực tế kinh doanh của CNKD và căn cứ theo quy định, việc cơ quan Thuế lập bộ hàng năm, cụ thể: 2017 và 2018 hoàn toàn dựa vào quy định pháp luật Thuế.

- Riêng đối với hộ bà Hồ Thị Trọng, năm 2018 Chi cục Thuế căn cứ tình hình thực tế kinh doanh, ý kiến của HĐTVT, Chi cục Thuế tiến hành lập bộ quản lý thuế bằng mức năm 2017 (không thực hiện điều chỉnh tăng thuế). Ngoài ra, qua hai 02 lần thực hiện niêm yết công khai theo quy định, Chi cục Thuế thành phố Kon Tum không nhận được các ý kiến phản hồi nào từ hộ bà Hồ Thị

Trọng và hàng tháng hộ bà Hồ Thị Trọng đã thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ vào NSNN.

8.3. Ông A Giáo - Thôn Kép Ram: Việc ông A Blaoh (*ở Kép Ram chứ không phải A Baoh ở Plei Dong như Văn bản số 761 ngày 20/12/2017 của UBND thành phố trả lời*) nộp tiền phạt tại Đội thuế số 04 là có thật ông đã chứng kiến. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra lại và trả lời là việc đã nộp tiền phạt như trên thì nay giải quyết thế nào, người dân không được cấp quyền sử dụng đất thì có hoàn trả số tiền trên không.

Trả lời:

- Qua kiểm tra, rà soát tình hình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của ông A-Blaoh tại cơ quan thuế, cho thấy: Ngày 14/4/2014 Hộ ông A-BLaoh đến Đội thuế Số 4 để làm thủ tục kê khai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm cho lô đất tại thôn Kép Ram – Xã Hoà Bình với diện tích: 17.310m² theo giấy tờ viết tay được UBND xã Hoà Bình ký ngày 18/11/1999.

- Đội thuế Số 4 đã thực hiện kiểm tra thông tin kê khai của lô đất này trong bộ thuế đất nông nghiệp hàng năm, nhưng lô đất trên hiện chưa kê khai thuế và không có trong bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm. Vì vậy, đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lô đất nêu trên và Chi cục Thuế thành phố Kon Tum ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ XPVPHC) số 2943/QĐ-CCT ngày 15/4/2014 với tổng số tiền truy thu và phạt: 22.401.300 đồng. Ngày 22/4/2014 ông A-Blaoh đã thực hiện nộp vào NSNN theo quyết định 2943/QĐ-CCT tổng số tiền truy thu và phạt: 22.401.300 đồng. Như vậy, việc ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với diện tích đất nông nghiệp mà ông: A Blaoh đã sử dụng là đúng theo quy định tại thời điểm xử lý vi phạm (15/4/2014).

- Việc kê khai nộp thuế SDĐNN đối với diện tích đang sử dụng là trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại Luật thuế SDĐNN và việc quản lý thu, xử lý như trên là nhiệm vụ bắt buộc của cơ quan quản lý Thuế. Số tiền thuế nông nghiệp mà ông đã kê khai và nộp vào NSNN đối với diện tích đất mà ông đang sử dụng vào mục đích sử dụng đất nông nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn trả theo quy định.

8.4. Ông A Nglunh - Chủ tịch HĐND xã: Con đường từ quốc lộ 14 vào Đập Đăk Yên là tuyến giao thông gần nhất nối trung tâm xã và 5 thôn phía tây, tây nam; trong đó có 03 làng DTTS. Tuy nhiên, hiện nay chưa được đầu tư, hiện trạng là đường đất, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, rất trở ngại cho nhân dân cũng như các cháu học sinh đi lại, mặc dù đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng thành phố trả lời chưa có kinh phí đầu tư. Nhân dân một lần nữa tha thiết đề nghị thành phố quan tâm xem xét cân đối bố trí ngân sách hoặc tranh thủ nguồn lực nào đó để đầu tư làm mới hoặc nâng cấp giúp cho nhân dân thuận tiện trong việc giao thông đi lại và cho dân bớt khổ.

Trả lời: Đề nghị của cử tri xã Hòa Bình là rất chính đáng. Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố đã được quyết định đầu tư cho các công trình, dự án trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn

2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum (tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND thành phố Kon Tum); tuyến đường nêu trên không thuộc danh mục công trình đầu tư trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong thời gian từ nay đến năm 2020 nếu thành phố huy động được nguồn lực hoặc được UBND tỉnh hỗ trợ, thành phố sẽ đề nghị Thường trực HĐND thành phố bổ sung vào Kế hoạch trung hạn 2016-2020 và thực hiện đầu tư. Nếu không thực hiện được, UBND thành phố sẽ xem xét, ưu tiên đầu tư tuyến đường trên trong giai đoạn sau năm 2020.

8.5. Ông A Nglunh - Chủ tịch HĐND xã: Đề nghị thành phố xây dựng một vài mô hình sản xuất nông nghiệp có áp dụng công nghệ cao để nông dân có thể học hỏi, áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo.

Trả lời: Trong những năm qua, thành phố đã quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau:

- Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hoa: Du nhập một số giống hoa từ nơi khác để đưa vào sản xuất, công nghệ tưới phun sương trong điều kiện nhà lưới hở, nhà màng quy mô vừa và nhỏ.

- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mía: ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, đưa giống mía mới năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất.

- Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau: ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới trồng rau, sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, sử dụng màng phủ nông nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cà phê: sử dụng giống mới để tái canh, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt.

- Chăn nuôi: Trang trại chăn nuôi heo khép kín, trang trại chăn nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao (chuồng kín, máy lạnh, máng ăn và nước uống tự động). Ngoài ra hàng trăm hộ gia đình chăn nuôi sử dụng hầm biogas trong chăn nuôi.

Nếu các hộ nông dân có nhu cầu học hỏi, áp dụng; đề nghị liên hệ với phòng Kinh tế thành phố, Trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thành phố, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố, UBND các xã, phường để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

9. Cử tri xã Ia Chim:

9.1. Ông Nguyễn Ngọc Hân - Thôn Lâm Tùng: Đề nghị UBND thành phố lắp đặt thêm bóng đèn công lộ tại đoạn đường Đốc đá, ban đêm rất nguy hiểm cho người dân đi lại.

Trả lời: Việc kiến nghị lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công lộ tại đoạn đường của cử tri là phù hợp với thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông về đêm; đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, công trình trên không thuộc danh mục công trình đầu tư trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố đã được quyết định đầu tư cho các công trình, dự án trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon

Tum. Vì vậy, UBND thành phố sẽ xem xét, ưu tiên đầu tư tuyến đường trên trong giai đoạn sau năm 2020.

9.2. Ông Bùi Xuân Trung - Thôn Nghĩa An kiến nghị: Về giá cả nông sản hiện nay người dân đang bị ép giá, đề nghị thành phố có hướng bảo vệ quyền lợi của người nông dân.

Trả lời: Thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh, thành phố nói riêng thì sản xuất hộ gia đình chiếm đa số, với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chạy theo thị hiếu của thị trường nên rất dễ gặp các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bị thương lái ép giá do sản xuất dư thừa, cung vượt cầu, không có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, để giúp người dân sản xuất có hiệu quả, sản phẩm làm ra không bị ép giá, UBND thành phố đã đề ra các giải pháp sau:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả để nhân dân học tập.

- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất theo quy hoạch, sản xuất quy mô cánh đồng mẫu lớn, sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, ứng dụng khoa học-công nghệ, cơ giới hóa nông nghiệp để tạo được sức mạnh trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân có nhu cầu mở rộng sản xuất, chăn nuôi được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế; đồng thời kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định cho người nông dân, hạn chế thấp nhất tình trạng để người nông dân sản xuất, chăn nuôi đại trà, ồ ạt, để rồi được mùa mất giá, được giá mất mùa như hiện nay.

- Làm việc với UBND tỉnh cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn để định hướng sản xuất và có giải pháp thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố giới thiệu các sản phẩm an toàn để cung cấp cho siêu thị Co.op mart Kon Tum.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum Ban hành kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10. Cử tri phường Thắng Lợi:

10.1. Bà Vũ Thị Ngoãn - Tổ dân phố 7: Trong những năm qua, thành phố có chủ trương di dời các điểm thu mua phế liệu ra ngoài ô thành phố, nhưng hiện nay vẫn còn một số điểm trong thành phố (như điểm tại đường Trần Nhân Tông, Hồ Tùng Mậu), đề nghị thành phố quy hoạch nơi thu mua phế liệu xa khu dân cư sao cho phù hợp.

Trả lời: Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về việc chấm dứt hoạt động, di dời các cơ sở mua bán phế liệu ra khỏi khu vực, tuyến đường không được phép hoạt động, hoặc cơ sở tự tìm quỹ đất phù hợp để kinh doanh mua bán. UBND thành phố đã giao trách nhiệm chính, cụ thể cho các phường trong việc kiểm tra việc chấp hành, xử lý vi phạm theo chủ trương này, chịu

trách nhiệm trước UBND thành phố. Tuy nhiên việc thực hiện còn chưa dứt điểm, còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí quỹ đất để sắp xếp, ngân sách cân đối hỗ trợ đầu tư.

UBND thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri và sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát quỹ đất để quy hoạch, bố trí sắp xếp đảm bảo theo quy định; đồng thời xúc tiến, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư Cụm CN-TTCN Thành Trung 2 để bố trí sắp xếp các cơ sở mua bán, kinh doanh phế liệu nói riêng và các cơ sở thuộc đối tượng phải di dời nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo phòng chống cháy nổ, trật tự mỹ quan, đảm bảo theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch của các ngành có liên quan.

10.2. Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Tổ dân phố 2: Đề nghị thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Duy Từ.

Trả lời: Do nguồn lực của thành phố có hạn, nên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Duy Từ. UBND thành phố sẽ xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Duy Từ trong giai đoạn sau năm 2020.

10.3. Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Tổ dân phố 2: Hiện nay, đã có đề án xây dựng các tuyến đường bê tông trên địa bàn thành phố, đề nghị thành phố ưu tiên bê tông đường Trần Cao Vân (đoạn Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh), vì đây là đoạn đường gây bức xúc trong dân qua nhiều nhiệm kỳ.

Trả lời: Đường Trần Cao Vân (đoạn Phan Chu Trinh – Trần Hưng Đạo), phường Thăng Lợi thuộc danh mục công trình thực hiện theo Chương trình “Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020”. Giao UBND phường Thăng Lợi triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đề xuất UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện.

10.4. Ông Chu Đình Dương - Tổ dân phố 6: Đề nghị thành phố tổ chức quản lý và quy hoạch lại nghĩa trang xã ĐăkRơWa, vì hiện nay bà con DTTS thích chỗ nào thì chôn chỗ đó, làm mất diện tích mai táng.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Quy hoạch nghĩa trang xã ĐăkRơWa thành phố đã được UBND thành phố đã được xác định trong Đề án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã ĐăkRơWa thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tại Quyết định số 4472/QĐ-UBND, ngày 16/11/2011. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố để triển khai đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Do đó, chưa bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Nghĩa trang theo quy hoạch được duyệt.

Trước mắt, giao UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân khi nhân thân trên địa bàn qua đời có nhu cầu chôn cất trên địa bàn xã phải báo chính quyền địa phương biết để xác định vị trí huyệt mộ ngoài nghĩa địa hiện trạng; không được tự ý lựa chọn huyệt mộ làm mất diện tích đất mai táng.

10.5. Ông Chu Đình Dương - Tổ dân phố 6: Hiện nay, tình trạng mai táng tại các nghĩa trang của thành phố đã quá tải, đề nghị thành phố xây dựng nhà hỏa táng.

Trả lời: Đề nghị về việc xây dựng nhà hỏa táng là một đề nghị rất thiết thực, UBND thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri. Việc xây dựng nhà hỏa táng đã được đề cập trong Quy định quản lý Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Trong thời gian đến, UBND thành phố phối hợp các Sở ngành có liên quan và chỉ đạo các phòng chức năng của thành phố kiểm tra, rà soát quỹ đất phù hợp cho việc xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn thành phố, báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương đầu tư xây dựng, nhằm giảm ô nhiễm môi trường và giảm diện tích đất chôn cất tại các nghĩa trang.

10.6. Bà Vũ Thị Ngoãn - Tổ dân phố 7 kiến nghị: Hiện nay khối lượng công việc cán bộ tổ, thôn của xã, phường rất nhiều, nếu cắt giảm số cán bộ tổ, thôn thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Vậy đề nghị các cấp xem xét.

Trả lời: Các chức danh, số lượng và mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Kon Tum. Do đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí và triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đúng theo quy định.

10.7. Bà Trần Thị Hải - Tổ dân phố 7 kiến nghị: Hiện nay, gần đến tết cổ truyền, tình trạng đánh cờ bạc, bầu cua xảy ra nhiều trên các tuyến đường trong thành phố. Đề nghị Công an thành phố có kế hoạch kiểm tra xử lý.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó có việc phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc. Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 04 vụ đánh bạc, tổ chức chơi bầu cua với quy mô nhỏ.

10.8. Ông Chu Đình Dương - Tổ dân phố 6 kiến nghị: Đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngành nghề dệt thổ cẩm ở các làng đồng bào DTTS được duy trì và phát triển.

Trả lời: Nội dung cử tri quan tâm, đề nghị là chính đáng, phù hợp với chủ trương của các cấp trong thời gian qua.

- Trong thời gian qua, trên cơ sở chủ trương chung, tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các cấp ngành quan tâm triển khai, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống nói chung, trong đó có nghề dệt thổ cẩm, gắn với phát triển du lịch như chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến công, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án... Tuy nhiên việc phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

- Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục đề xuất các cấp ngành quan tâm hơn trong công tác này, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng

cường vận động, hướng dẫn, tập trung, lồng ghép, vận dụng tốt các nguồn lực, chính sách liên quan để đẩy mạnh phát triển nghề dệt thổ cẩm ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

11. Cử tri xã Đăk Cấm:

11.1. Đoạn đường Võ Nguyên Giáp từ ngã ba Trung tín đi tỉnh lộ 671, nắp đậy của một số hố ga bị sập làm trâu bò, dê bị rơi chết, hai bên lề đường xe ô tô chở đất, đá, quay đầu làm hư hỏng nhiều đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có hướng khắc phục.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan (*Phòng Quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, UBND phường Duy Tân và UBND xã Đăk Cấm*) kiểm tra thực tế hiện trạng, kết quả kiểm tra như sau:

- Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (*đoạn từ ngã ba Trung Tín - Tỉnh lộ 671*) các vị trí hư hỏng gồm có: 10 tấm đan hố ga và 11 vị trí tấm đan lát vỉa hè bị hư hỏng (*trong đó xã Đăk Cấm có 03 tấm đan hố ga và 01 vị trí tấm đan lát vỉa hè bị hư hỏng; phường Duy Tân có 07 tấm đan hố ga và 07 vị trí tấm đan lát vỉa hè bị hư hỏng; phường Ngô Mây có 03 vị trí tấm đan lát vỉa hè bị hư hỏng*).

- UBND thành phố giao UBND phường Duy Tân, UBND phường Ngô Mây và UBND xã Đăk Cấm có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức bảo vệ công trình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm hư hỏng tấm đan, vỉa hè, cây xanh... trên tuyến đường. Đồng thời giao các UBND xã, phường nêu trên có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng nêu trên thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và mỹ quan đô thị.

11.2. Cử tri thôn 5 (*Plây Rơ Lưng*): đề nghị xây thêm 01 phòng học tại điểm trường của làng vì hiện nay không có phòng học, đang mượn nhà dân để cho các em học.

Trả lời: Hiện nay, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum đã cam kết hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng 01 phòng học cho trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (tại điểm trường Thôn Plei Rơ Lưng) và UBND thành phố Kon Tum cũng đã và đang phối hợp với Nhà tài trợ để thỏa thuận, tiếp nhận tài trợ và triển khai xây dựng phòng học trong thời gian sớm nhất.

12. Cử tri phường Trần Hưng Đạo:

12.1. Đường A Khanh đi vào khu sản xuất gạch Hòa Bình tiếp giáp với Tỉnh lộ 14B, đường này dài khoảng 1km nhưng chỉ có khoảng 15 hộ dân sinh sống và đường Võ Văn Tần, đoạn nối dài đi xã Chư Hreng và khu giãn dân xã Hòa Bình (*khoảng 200m bị hư nặng*) không có hộ dân nào ở đoạn này. Đây là đường liên xã - phường, nên không thể vận động nhân dân phường đóng góp để làm được. Hiện 2 đường này hư hỏng quá nặng, ô tô không đi được nên cử tri kiến nghị các cấp cần có kế hoạch đầu tư làm mới hoặc hỗ trợ tu sửa để nhân dân đi lại an toàn và thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

Trả lời:

- Về đường A Khanh đi vào khu sản xuất gạch ngói Hòa Bình tiếp giáp với Tỉnh lộ 14B: Đề nghị của cử tri phường Trần Hưng Đạo là chính đáng. Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố đã được quyết định đầu tư cho các công trình, dự án trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum (tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND thành phố Kon Tum). Đường A Khanh đi vào khu sản xuất gạch ngói Hòa Bình tiếp giáp với Tỉnh lộ 14B không thuộc danh mục công trình đầu tư trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, UBND thành phố sẽ xem xét, đầu tư tuyến đường trên trong giai đoạn sau năm 2020.

- Về đường Võ Văn Tần (đoạn từ đập tràn đi về phía Đông dài khoảng 200m và một số đoạn trên tuyến đường), UBND thành phố đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố khảo sát, lập thủ tục đầu tư xây dựng công trình (bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018 - chi sửa chữa các công trình). Trong khi chờ sửa chữa, nâng cấp đoạn đường bị hư hỏng, giao UBND xã Hòa Bình thông báo cho người dân được biết, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên đoạn đường này để tránh xảy ra các tình huống đáng tiếc.

12.2. Về việc quy hoạch nghĩa địa phía Nam thành phố, Cử tri phường đã kiến nghị nhiều lần và được UBND thành phố trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri lần này là đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch nghĩa địa phía Nam tại thôn 4, xã Chư Hreng, nhưng hiện tại chưa quy hoạch xong nên nếu nhân dân có nhu cầu chôn cất người qua đời thì đưa lên Nghĩa trang cây số 09. Cách giải quyết này cử tri chưa đồng tình, vì thực tế trong thời gian qua người dân ở phường Trần Hưng Đạo, xã Hòa Bình, xã Chư Hreng vẫn chôn cất người qua đời ở 2 nghĩa địa Chư Hreng, Hòa Bình. Tuy nhiên, do thành phố không có văn bản chỉ đạo cụ thể tạm thời trong thời gian chờ quy hoạch, nên khi nhân dân phường Trần Hưng Đạo muốn chôn cất người qua đời ở 2 nghĩa địa này thì phải năn nỉ, xin xỏ và trả tiền mới được chôn, còn dân ở xã thì được chôn cất bình thường.

12.3. Theo cử tri phản ánh, nghĩa địa là đất công cộng, nếu được phép chôn cất người qua đời thì ai cũng được chôn cất như nhau, còn nếu cấm thì không ai được chôn cả thì mới đúng, hơn nữa việc này đã được Chủ tịch UBND tỉnh trả lời trong hội nghị tiếp xúc cử tri tháng 11/2016 tại Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo là đề nghị thành phố phải có chỉ đạo ban hành văn bản tạm thời cho phép nhân dân phường Trần Hưng Đạo được tạm thời chôn cất người qua đời ở nghĩa địa xã Hòa Bình, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản chỉ đạo của thành phố. Đây là lý do mà cử tri phường Trần Hưng Đạo lâu nay luôn bức xúc kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được đáp ứng. Vậy cử tri đề nghị HĐND thành phố sớm có cách giải quyết kịp thời, phù hợp để cử tri an tâm.

Trả lời cho ý kiến 12.2 và 12.3:

- Hiện nay, quỹ đất Nghĩa trang xã Hòa Bình còn rất ít, chỉ đảm bảo nhu cầu chôn cất người qua đời cho người đang sinh sống tại xã Hòa Bình hoặc người địa phương khác nhưng có thân nhân đang cư trú tại xã Hòa Bình, khi qua đời có nguyện vọng mai táng tại Nghĩa trang xã (đối tượng chôn cất thực hiện theo Quyết

định số 05/QĐ-UBND, ngày 26/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nghĩa trang xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

- Đối với việc đầu tư xây dựng Nghĩa trang phía Nam thành phố (tại thôn 4, xã Chư Hreng): Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, trong đó có quy hoạch Nghĩa địa phía Nam thành phố tại xã Chư Hreng. UBND thành phố đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục, hồ sơ để đầu tư xây dựng Nghĩa địa phía Nam thành phố theo quy hoạch.

- Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu an táng người qua đời của nhân dân khu vực phía Nam thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Chư Hreng tiến hành di dời nghĩa địa cũ của xã về khu quy hoạch Nghĩa địa phía Nam thành phố, kết hợp với mở rộng diện tích để đảm bảo nhu cầu của người dân. Do đó, trong thời gian chờ triển khai thực hiện xây dựng Nghĩa trang phía Nam thành phố tại xã Chư Hreng theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, nếu người dân phường Trần Hưng Đạo có nhu cầu chôn cất người qua đời thì liên hệ UBND xã Chư Hreng để được xem xét, giải quyết.

12.4. Về đất xây dựng 04 phòng học trường Mầm non Họa My để phân đầu hoàn thành các tiêu chí Trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019 hiện nay còn vướng về quy hoạch nên chưa xin đầu tư xây dựng được. Đề nghị UBND Thành phố sớm có hướng chỉ đạo giải quyết các thủ tục để tạo điều kiện cho trường có đất xây dựng đảm bảo đủ cơ sở vật chất về trường đạt chuẩn quốc gia.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã có chủ trương thống nhất vị trí giới thiệu địa điểm mở rộng điểm trường Mầm non Họa Mi tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum như đề xuất của UBND phường Trần Hưng Đạo. Đồng thời, giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương lập các thủ tục xin chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng điểm trường Mầm non Họa Mi tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum để triển khai thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2014 và các quy định hiện hành; giao phòng Quản lý đô thị thành phố: Trên cơ sở đề xuất của đơn vị được giao làm chủ đầu tư công trình trên, tham mưu các thủ tục để UBND thành phố giới thiệu địa điểm xây dựng công trình theo đúng quy định.

13. Cử tri xã Ngok Bay:

13.1. Ông A Bir - xã đội trưởng kiến nghị: Trước đây (năm 1976-1977) các đồng chí tham gia vào lực lượng dân quân du kích trực tiếp đánh FulRô, nhưng đến nay một số đồng chí chưa được hưởng chế độ theo Quyết định 62/QĐ-CP, Vì nhiều trường hợp tham gia LLDQ du kích chưa đủ tuổi (18 tuổi) nên đối chiếu các giấy tờ tùy thân không hợp lệ theo chế độ. Vậy đề nghị các cấp xem xét giải quyết.

Trả lời:

- Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 05/01/2012 của liên bộ (Quốc phòng, Lao động – Thương binh & Xã

hội, Tài chính) đều không quy định độ tuổi đối với dân quân tự vệ tham gia truy quét FULRO. Ban chỉ huy quân sự thành phố (thường trực BCD 24 thành phố) trước đây khi xét duyệt hồ sơ cũng vẫn đề nghị những trường hợp tham gia dân quân tự vệ chưa đủ 18 tuổi; tuy nhiên cơ quan xét duyệt cấp trên là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Quân khu 5 chỉ xem xét giải quyết đối với những trường hợp từ đủ 16 tuổi trở lên, những trường hợp chưa đủ 16 tuổi đều bị trả hồ sơ, không giải quyết chế độ.

- Do vậy, đối với những đối tượng tham gia dân quân tự vệ khi còn quá nhỏ (12, 13 tuổi) thì hiện tại chưa giải quyết. UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục kiến nghị lên cấp trên để giải quyết. Trong lúc chờ quyết định của cấp trên thì vẫn phải thực hiện đúng quy định hiện hành.

- Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng đã chỉ đạo hội đồng chính sách xã, phường hướng dẫn các đối tượng khai giảm thời gian tham gia dân quân tự vệ lại để khi tham gia dân quân tự vệ vừa đủ 16 tuổi thì sẽ được giải quyết chế độ (vì mức hưởng trợ cấp được tính như sau: thời gian truy quét FULRO dưới 02 năm được hưởng mức trợ cấp 2.500.000 đồng, từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được trợ cấp 800.000 đồng; vì vậy số tiền trợ cấp có giảm nhưng không đáng kể nhưng lại được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và các chế độ của người có công).

14. Cử tri xã Đăk Rơ Wa:

14.1. Ông A Phui - thôn Kontum Kơpong2 kiến nghị: Các cấp quan tâm hướng dẫn và cho phép xây dựng nhà nguyện trên địa bàn thôn Kontum Kơpong2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng.

Trả lời: Việc xây dựng nhà nguyện trên địa bàn thôn Kontum Kơpong 2, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Kon Tum. Nếu người đại diện cơ sở tôn giáo hợp pháp (*Tòa Giám mục Kon Tum*) có nhu cầu xây dựng cơ sở tôn giáo thì phải lập thủ tục về đất đai và đăng ký nhu cầu xây dựng mới ở những nơi chưa có cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

15. Cử tri phường Lê Lợi:

15.1. Hiện nay dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng đến cầu Hnor dự án cấp thoát nước triển khai thi công lắp đặt ống nước, đơn vị thi công đào sâu 1m và rộng 0,5m trước nhà dân làm cản trở cho việc nhân dân sinh hoạt và dễ gây tai nạn cho các cháu nhỏ. Cử tri đề nghị UBND thành phố có ý kiến với đơn vị thi công khi thi công xong đến đâu lắp đặt đường ống và lấp đất đến đó và trả lại hiện trạng ban đầu để người dân đi lại, sinh hoạt thuận tiện tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum, yêu cầu đơn vị thực hiện việc hoàn trả mặt bằng và đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các công trình xây lắp hệ thống cấp nước tại khu vực nêu trên. Đến nay, Công ty TNHH

MTV Cấp nước Kon Tum đã dọn dẹp vệ sinh (đất, xà bần...) và hoàn trả mặt bằng.

16. Cử tri xã Đăk Blà:

16.1. Ông A Hmôn: Đập ĐăkKaWell thiếu nước để tưới, đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí để xã mua dầu bơm nước tưới ruộng phục vụ bà con sản xuất.

Trả lời: Qua kiểm tra hiện trạng của các đơn vị chức năng (*phòng Kinh tế, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi, UBND xã Đăk Blà*) về việc cấp nước tưới vụ Đông Xuân (2017-2018) thuộc khu tưới của công trình thủy lợi Đập ĐăkKaWell, xã ĐăkBlà nói chung và cánh đồng ĐăkKaWell theo kiến nghị của cử tri nói riêng. Hiện nay, công trình đập dâng ĐăkKaWell hoạt động bình thường, đảm bảo phục tưới sản xuất vụ Đông Xuân (2017-2018) cho khoảng 43,5 ha lúa, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước tưới. Vì vậy ý kiến của cử tri là không đúng với thực tế.

- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch chống hạn vụ Đông Xuân (2017-2018) trong đó có phương án chống hạn cho diện tích gieo trồng nêu trên.

16.2. Ông A Tris - thôn Kon Drei: Đề nghị UBND thành phố hỗ trợ cây con giống (*cao su, bời lờ*) cho bà con.

Trả lời: Trong những năm qua thành phố đã triển khai nhiều Chương trình, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân trên địa bàn thành phố, cụ thể như: Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền của tỉnh trên địa bàn thành phố Kon Tum; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Các mô hình sự nghiệp khuyến nông, khoa học công nghệ hàng năm; Các chương trình, chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tuy nhiên, do nguồn kinh phí ngân sách nhà nước có hạn nên việc hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu tập trung cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nếu hộ gia đình ông thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đăng ký với thôn, xã để được hỗ trợ theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI) của UBND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HDND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban TT. UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HDND thành phố;
- Các Phòng, Ban trực thuộc (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng, CVVP;
- Trang TT điện tử TP;
- Lưu VT-UB_(t/h)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐIỀU